

สารบัญ

บทความวิจัย

หน้า

การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ รายวิชาศิลปะพื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วิโรจน์ แสงดวง, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์, ประยูร บุญใช้	1
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอน โดยใช้ยุทธวิธีเมตาคognition ร่วมกับการ์ตูน เพื่อเสริมสร้าง ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พัชรนันท์ มาติยา, พจมาน ชำนาญกิจ, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์	11
การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มนัสนันท์ บุตรสอน, พรเทพ เสถียรนพเก้า	25
การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม เสือเย็บมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนหนองแขงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 เมธวีธ กุมารสิทธิ์, พจมาน ชำนาญกิจ, สำราญ กำจัดภัย	35
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้การสอนโดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พัคตร์พริ้ง เพชรอินทร์, สำราญ กำจัดภัย, ประยูร บุญใช้	45
การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้การสอนวิชาฟิสิกส์ โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ ตามวงจรการเรียนรู้ 7 ขั้นตอน (7E) เรื่อง แรงและกฎการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ชินตา สุภาชาติ, สำราญ กำจัดภัย	57
การพัฒนาชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง พืชสมุนไพรในท้องถิ่น ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สุพัตรา ผลจันทร์, ประยูร บุญใช้, ภูมิพงศ์ จอมหงษ์พิพัฒน์	69
พัฒนาครูด้านการจัดทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนเทศบาลเชียงเครือและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านเชียงเครือ กองการศึกษา เทศบาลตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร กรรณิกา พลบุตร	79
การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การประดิษฐ์ของใช้ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยวิธีการเรียนรู้แบบโครงงาน เอี่ยมเงิน นวลมณี	93
การให้บริการด้านการเงินของผู้รับบริการด้านการเงินของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย กรุงเทพมหานคร กนกพร อัสวเตชานนท์, วรพจน์ มุรพันธ์	103
การบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแตกต่างกัน ชัชชญา มั่นเขียว, วรพจน์ มุรพันธ์	111

สารบัญ

บทความวิจัย

หน้า

ความพึงพอใจของครูที่มีต่อการบริหารงานโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตคลองสามวา ดวงจันทร์ นุ่นสุวรรณ, สมศักดิ์ ขาวลาภ	119
ปัจจัยจูงใจในการศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายการศึกษานอกระบบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 พงศ์พลิน แสงโทโพธิ์, วรพจน์ มูรพันธ์	127
ปัจจัยจูงใจการศึกษาต่อของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงวิทยาลัย ในเครือไทย-เทค กรุงเทพมหานคร สายใจ ธรรมฤทธิ์, ชฎิล นิมนวล	135
หลักเกณฑ์ในการตีพิมพ์ต้นฉบับบทความ	144
แนวปฏิบัติในการเตรียมต้นฉบับบทความเพื่อตีพิมพ์	145

วารสารวิชาการ
หลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร